



ที่ 92/2566

ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ จัดการบรรยายให้แก่
คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 10

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 นายโสรัจ สุขถาวร กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ได้ให้การต้อนรับและจัดการบรรยายสรุปในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของสถานกงสุลใหญ่ฯ” ให้แก่คณะผู้บริหารสำนักงานงบประมาณและคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 10 จำนวน 100 คน นำโดยนายชุมพล เต็จดวง และนายสารสิน ศิริภาพร ที่ปรึกษาสำนักงานงบประมาณ ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานในภูมิภาคคิวชูของประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 7 - 13 สิงหาคม 2566 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และมุมมองด้านการต่างประเทศ พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับคณะฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์และเสริมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในหลักสูตรฯ ให้แก่คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 โรงแรม Hilton Sea Hawk เมืองฟูกูโอกะ

ในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เชิญนางสาวพรรณณี สุวรรณรัตน์ หัวหน้าสำนักงานตัวแทนส่งเสริมการค้า ณ เมืองฮิโรชิมะ มาร่วมบรรยายผ่านระบบออนไลน์ในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของสำนักงานตัวแทนส่งเสริมการค้า” ซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากนาย REIJI Matsuura ผู้อำนวยการบริหาร สำนักงานเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม เทศบาลเมืองฟูกูโอกะ ในการเดินทางมาพบปะกับคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ และมอบหมายให้นาย SHIOTA Yuichi หัวหน้าฝ่ายการดึงดูดการลงทุน มาบรรยายในหัวข้อ “การมุ่งสู่ความเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเมืองฟูกูโอกะ”

หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) จัดขึ้นโดยสำนักงานงบประมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ และภาคเอกชนที่เข้าร่วมหลักสูตรฯ ตระหนักถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณให้มีความคุ้มค่า ตลอดจนการพัฒนาความรู้ ทักษะ และเสริมสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการงบประมาณ รวมทั้งมีการศึกษาดูงานในต่างประเทศ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตรฯ นำองค์ความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศจากต่างประเทศ มาพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการงบประมาณของประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างกันอีกด้วย

จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

* * * * *

16 สิงหาคม 2566





